



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีแนวโน้มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๙๖๕/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) รวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในอาคารสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 แทนดังนี้

๑. ให้บุคลากร สช. ทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ยกเว้นผู้มีภารกิจจำเป็นจริงๆ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ สช. จากระงับเลขที่การที่กำกับ
๒. ให้ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้ากลุ่มงานให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนมอบหมายงาน และติดตามกำกับงานเป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งจัดระบบสื่อสารภายในเพื่อให้บุคลากร สช. ในกำกับสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้รองเลขานุการกำกับติดตามผลลัพธ์ของการทำงานรายสัปดาห์ของแต่ละสำนัก กลุ่มงานด้วย
๓. ให้ทุกสำนักหรือกลุ่มงานที่มีความจำเป็นต้องจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมคนทั้งภายในและภายนอก สช. ให้จัดแบบออนไลน์ทั้งหมด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดแบบออนไลน์ได้ ให้ขออนุมัติจากระงับเลขที่การที่กำกับหน่วยงานนั้นๆ ก่อน
๔. การใช้พื้นที่อาคารสุขภาพแห่งชาติเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ และการเข้าออกอาคารสุขภาพแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในอาคารสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และให้บุคลากรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารสุขภาพแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด

๕. ให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว รายงานให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลทราบทันทีเมื่อมีสุขภาพหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อติดตาม ประเมิน และประสานการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ